

คอร์รัปชันแบบไทยๆ ไม่เหมือนที่ไหนในโลก?

"corruption" ซึ่งพอแปลออกมาเป็นภาษาไทย ก็มีใช้กันหลายคำ เช่น 'การทุจริต' หรือ 'การฉ้อราษฎร์บังหลวง' เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม หลายคนก็นิยมเรียกทับศัพท์ว่า 'การคอร์รัปชัน' อยู่ดี ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะคำที่ใช้แทนการคอร์รัปชันใน

+ ภาษาไทยคงมีความหมายไม่ครอบคลุม

ถ้าจะให้นิยาม 'การคอร์รัปชัน' ในทางสากล นับเป็นเรื่องที่ยากมาก เพราะนักวิชาการหลายท่านนิยามเอาไว้หลากหลายจนยากจะหา ความหมายหนึ่งเดียวที่เป็นที่ยอมรับได้อย่างเบ็ดเสร็จ แต่ถึงอย่างนั้น เรายังพอหาคำนิยามที่เป็นจุดร่วมได้อยู่บ้าง

เราสามารถจำแนกการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในภาครัฐได้เป็น 3 รูปแบบหลักๆ ดังนี้

1. การคอร์รัปชันขนาดใหญ่ (grand corruption) หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงได้บิดเบือนนโยบายของรัฐเพื่อผลประโยชน์ของตนเองผ่านการใช้ทรัพยากรส่วนรวม
2. การคอร์รัปชันขนาดย่อม (petty corruption) หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่รัฐตั้งแต่ระดับกลางลงไปได้ใช้อำนาจของตนบิดเบือนหรือลดประสิทธิภาพของการบริการสาธารณะในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้เพื่อหวังผลประโยชน์ในทางส่วนตัวบางประการ
3. การคอร์รัปชันทางการเมือง (political corruption) หมายถึง การที่ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ ครอบงำและบิดเบือนให้นโยบาย องค์กรต่างๆ รวมถึงระเบียบกฎหมายอื่น ๆ เป็นไปในทิศทางที่เอื้อให้เกิดการถ่ายเททรัพยากรสาธารณะเพื่อประโยชน์ต่อตนเองมากกว่าส่วนรวม



ตัวอย่างของ Petty corruption

ในปี 2010 ได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้นที่ เฮติ ซึ่งสามารถวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 7.0 ริกเตอร์ เป็นแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงเป็นอันดับที่ 14 ของโลกนับตั้งแต่ปี 2000 สร้างความเสียหายมากมายมหาศาลอย่างยิ่ง มีการประเมินกันว่าแผ่นดินไหวครั้งนั้นสามารถทำให้อาคารถล่มและฆ่าคนไปได้ถึง 300,000 คน ในคราวเดียว ขณะที่แผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงมากกว่าอีก 13 ครั้งสามารถฆ่าคนรวมกันได้เพียง 165,000 คนเท่านั้น นักวิชาการหลายคนจึงได้ประเมินกันว่าที่แผ่นดินไหวครั้งนี้สามารถสร้างความเสียหายได้มากขนาดนี้ เพราะเกิดมาจาก 'การคอร์รัปชัน' โดยการคอร์รัปชันในรูปแบบ 'petty corruption'

หลายคนได้เข้าไปตรวจสอบและพบว่า อาคารที่ถล่มส่วนใหญ่ นั้นมักจะขาดคุณสมบัติของอาคารที่ควรจะได้รับอนุญาตให้สร้าง เช่น โครงสร้างภายในของอาคารที่ไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่รัฐกำหนด วัสดุที่ใช้ในการสร้างอาคารที่ไม่ได้รับมาตรฐาน หรือระยะห่างของอาคารแต่ละแห่งที่อยู่กันใกล้เกินไป เป็นต้น นี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เมื่อเกิดแผ่นดินไหวอาคารจึงถล่มได้ง่าย ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ว่า ในขั้นตอนการอนุญาตสร้างอาคาร (building regulation) คงเกิดการคอร์รัปชันขึ้น นั่นคือ เจ้าหน้าที่รัฐระดับกลางลงไปที่มีอำนาจในการอนุญาตสร้างอาคารทุกวัน คงได้รับการติดสินบนจากคนที่จะมาขออนุญาตสร้างอาคาร เพื่อให้หลบลี้หลีกตาเช่นใบอนุญาตแบบเร็วๆ โดยไม่ต้องเคร่งกับสเปกอาคารมาก ทำให้อาคารส่วนใหญ่ที่สร้างออกมาไม่ค่อยได้ตามมาตรฐานที่ควรจะเป็น และเมื่อเกิดแผ่นดินไหว ทุกอย่างจึงเป็นดังที่เห็น

ที่มา : <https://www.the101.world/thai-style-corruption/>